



Title :	มฟล.จัดเสวนาครั้งที่ 2 หาแนวทางจัดงาน 750 ปี เชียงราย.
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	วิทยนา, ปีที่ 16 ฉบับที่ 93 หน้า 6
Date :	เดือน ตุลาคม 2554

มฟล.จัดเสวนาครั้งที่ 2 หาแนวทางจัดงาน 750 ปี เชียงราย

มฟล.จัดเสวนาครั้งที่ 2 หาแนวทางจัดงาน 750 ปี เชียงราย ที่ประชุมมอบ มฟล.เป็นหน่วยงานกลางจัดประชุมเพื่อเชื่อมแผนงานของทุกฝ่าย พร้อมเสนอให้จัดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 750 ปี เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาเพื่อหาแนวทางในการจัดงาน 750 ปี เชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน ในการประชุมมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ซึ่งต่างได้นำเสนอแผนกิจกรรมที่มีแผนจะจัดขึ้นเพื่อรับโอกาสครบรอบ 750 ปี เชียงราย หลายหน่วยงานมีแผนดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงได้เตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นงานดอกไม้งามหรือการสร้างพิพิธภัณฑ์เชียงราย โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังได้เสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ เช่น การจัดงานแสดงแสงสีเสียงเพื่อเล่าเรื่องเมืองเชียงราย, เสนอให้เชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องในการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ พร้อมกำหนดให้มหา

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดการประชุมในครั้งต่อไป เพื่อเชื่อมแผนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้เป็นภาพโครงสร้างเดียวกัน ส่วนหอการค้าจังหวัดเชียงรายรับทำหน้าที่ในการประสานงานจัดทำเสตมป์ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 750 ปี เชียงราย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นตรงกันว่า ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปี เชียงราย ที่หน่วยงานต่างๆ จะจัดงานสมโภชตามแผนที่วางไว้แล้ว ยังต้องการให้โอกาสนี้ กำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบตลอดทั้งปี โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ในทุกเดือน เช่น บางเดือนจัดให้เป็นเทศกาลดอกไม้ หรือบางเดือนจัดเป็นเทศกาลท่องเที่ยวป่าเขา กำหนดเพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตกลงที่จะเชิญบุคคลที่เป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงการสื่อสารและการท่องเที่ยว มาร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละเดือน โดยทางภาคเอกชนได้รับที่จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อจะนำผลสรุปจากการรับฟังความเห็นนั้นเสนอต่อหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการจัดงานครบรอบ 750 ปี เชียงราย และงานท่องเที่ยวเชียงรายต่อไป